

PHUNG PHUNG CHUYỒN

Tỏi sao Thiên Chúa muồn có HỒi Thánh?

Một ngày bình yên và sinh nhiồ u hoa quồ cồ a Chúa Thánh Thồ n nhồ.

Cha Vồ ng

Thồ 4: 08/06/2022

GIÁO LÝ: Tỏi sao Thiên Chúa muồn có HỒi Thánh? BỒi vì Thiên Chúa không muồn cồ u rồ i chúng ta cách riêng rồ nhồ ng là tồ p thồ. Ngồ i muồn tồ p hồ p toàn thồ nhân loồ i vào mồ t dân duy nhồ t, đó là HỒi Thánh. (YouCat, sồ 122)

SUY NIỒM: Không ai có thồ lên trồ i mà không cồ n ngồ i khác, Ngồ i chồ nghĩ đồ n mình, chồ lo cồ u rồ i riêng mình sồ sồ ng không cồ n ngồ i khác. Điồ u này không thồ có đồ c cồ i trên trồ i cũng nhồ đồ i đồ t. Chính Thiên Chúa cũng cồ n ngồ i khác. Thiên Chúa không sồ ng cô đồ c, tồ coi là đồ cho mình. Chính Thiên Chúa là Ba Ngôi, là mồ t cồ ng đồ ng, nên theo gồ ng mồ u cồ a Thiên Chúa, con ngồ i cũng đồ c mồ i gồ i đồ sồ ng tồ ng quan, trao đồ i, tham gia và yêu thồ ng lồ n nhau. Chúng ta đồ u có trách nhiồ m đồ i vồ i nhau. (YouCat, sồ 122 t.t.)

Ta phồ i trồ nên thánh chung vồ i nhau. Ta phồ i đồ n vồ i Thiên Chúa chung vồ i nhau, trình đồ n trồ c Thiên Chúa chung vồ i nhau. Ta không đồ c gồ p Thiên Chúa tồ lảnh ngồ i này sau ngồ i kia. Thiên Chúa có thồ nói tồ lảnh sao đồ c nồ u ta lồ i ra đồ ngồ i này không có ngồ i kia? (Charles Péguy, 1873–1914, thi sĩ Pháp)

LỒ NG NGHE LỒI CHÚA: Thiên Chúa nói vồ i Cain: Abel em ngồ i ở đầu? Cain trồ lồ i: Con

không biết. Con có phải là người coi gì em con đâu? (St 4:9)

CỒ U NGUYỒ N: *Lồ y Chúa, yêu thồ ng anh em là mồ t mồ nhồ nhồ, xin Chúa thồ p trong con ngồ nồ a tình yêu cồ a Chúa và niồ m vui cồ a Thánh Thồ n đồ con biết yêu thồ ng và tôn trồ ng nhau, biết tha thồ và cồ ng tác vồ i nhau, rồ i cùng nhau hồ ng vinh phúc thiên đàng vồ i Chúa.*

THỒ C HÀNH: Tồ o cồ hồ i đồ c kinh chung hồ c chia sồ i Chúa trong gia đình hay vồ i nhồ ng bồ n bè thân thuồ c. Đồ i đồ ch COVID đồ y cho ngồ i tín hồ u mồ t bài hồ c quý giá là ta có thồ nên thánh chung vồ i nhau qua vồ c đồ c kinh cồ u nguyồ n qua đồ n thồ i hồ c nhồ ng thiồ t bồ truyồ n thông.

From: Đồ Dzũng
